

BAN THƯỜNG VỤ

\*

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 01 năm 2017

Số: 04 - CT/BTV

**CHỈ THỊ**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY**  
**Về việc tổ chức Tết Đinh Dậu năm 2017**

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20-12-2016 của Ban Bí thư Trung ương về việc tổ chức Tết năm 2017;

Để chuẩn tốt các điều kiện cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên (HSSV) vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo niềm tin phấn khởi và động lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:

1- Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20-12-2016 của Ban Bí thư Trung ương về việc tổ chức Tết năm 2017. Tổ chức chu đáo cho cán bộ, viên chức, HSSV đón Tết cổ truyền của dân tộc bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn và triệt để tiết kiệm; gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng (ngày 3-2-2017) thiết thực, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá, với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

2- Lãnh đạo các cấp phải tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động; hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, cán bộ, viên chức, HSSV nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... ; tăng cường vận động cán bộ, viên chức, HSSV phát huy truyền thống tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi... bảo đảm mỗi người, mỗi gia đình đều được đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.

Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, cán bộ, viên chức, lao động, HSSV làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

3- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21-12-2012 của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên". Không



tổ chức cấp dưới chúc Tết cấp trên. Không tổ chức đi chúc Tết, tặng quà lãnh đạo các cấp; dành thời gian nghỉ Tết cho gia đình, thăm hỏi người thân; nghiêm cấm sử dụng tài sản, công quỹ từ ngân sách Nhà nước để "tiệc tùng", liên hoan, "quà cáp", "biếu xén" dưới mọi hình thức. Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống "chè chén" xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội; nghiêm cấm việc sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân.

4- Tổ chức tốt công tác trực Tết, duy trì hoạt động trong thời gian nghỉ Tết. Xây dựng phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị, phòng chống cháy nổ; đảm bảo an ninh, an toàn, thông tin thông liên lạc thông suốt phục vụ công tác điều hành.

5- Tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí vui tươi, lành mạnh; thực hiện nghiêm túc quy định cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo trái phép; bài trừ mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội.

Ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết theo quy định, cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các đơn vị phải nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường. Không sử dụng thời gian làm việc để đi lễ chùa, tham quan, du lịch,...

6- Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng năm mới; chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức cho cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường.

7. Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, Thủ trưởng các đơn vị, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đại học nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này, phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để mọi người học tập, làm theo.

8. Văn phòng Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN.

Chỉ thị này được phổ biến đến Chi bộ./.

Nơi nhận: 

- BCS Đảng Bộ GD&ĐT (B/c);
- Tỉnh ủy TN (B/c);
- Đảng bộ/chi bộ cơ sở (t/h);
- Lưu VPĐU.



**Đặng Kim Vui**